

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (Kỳ họp thứ 20) Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ thẩm tra theo các quy định của pháp luật, Ban Pháp chế HĐND thị xã đã tổ chức thẩm tra các báo cáo về kết quả hoạt động của UBND thị xã, các cơ quan tư pháp trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (Kỳ họp thứ 20) HĐND thị xã.

Ban Pháp chế HĐND thị xã cơ bản nhất trí với các báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm và kiến nghị một số nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát quân sự, tuần tra, canh gác. Tổ chức huấn luyện quân sự cho các đối tượng đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch¹. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2024, bàn giao 36 chiến sỹ mới cho các đơn vị nhận nguồn bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng; tiếp nhận 24 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đăng ký vào ngạch dự bị động viên theo quy định. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thị xã giai đoạn 2019 - 2024. Phường Nam Hồng hoàn thành tốt diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; phát hiện, xử lý dứt điểm các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Nắm chắc tình hình hoạt động tại các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp tập trung đông công nhân; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Triển khai có hiệu

¹ Tổ chức huấn luyện chiến sỹ Chiến sỹ dân quân năm nhất 124 đ/c, thời gian huấn luyện 15 ngày; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 78,2% khá, giỏi. Trung đội SMPK12,7 mm 31 đ/c, Trung đội ĐKZ 19 đ/c, Trung đội cối 82mm 13 đ/c thời gian huấn luyện 15 ngày; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 78% khá, giỏi. Trung đội dân quân cơ động phường, xã 168 đ/c thời gian huấn luyện 12 ngày; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 78,1% khá, giỏi. Dân quân tại chỗ 156 đ/c thời gian huấn luyện 07 ngày; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 78,2% khá, giỏi. Dân quân bình chủng các phường xã 108 đ/c thời gian huấn luyện 12 ngày; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 78% khá, giỏi. Huấn luyện tự vệ: 187 đ/c thời gian huấn luyện 7 ngày; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 77,3% khá, giỏi.

quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; khám phá, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tệ nạn ma túy,...²; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tai nạn giao thông; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý, điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện còn gặp khó khăn, chất lượng huấn luyện của tự vệ trưởng các đơn vị tự vệ còn có mặt hạn chế; số vụ tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ; trên địa bàn phường Bắc Hồng, Nam Hồng, Đậu Liêu và Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà vẫn còn xuất hiện việc tuyên truyền, thực hiện một số đạo lạ như: Pháp luân công, Hội Thánh đức Chúa trời.

2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Phối hợp với cơ quan điều tra và Ủy ban MTTQ thị xã kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm, góp phần nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo không làm oan, sai cho người vô tội. Đã kiểm sát chặt chẽ 21/21 tin báo tội phạm, trong đó, khởi tố 15 tin; không khởi tố: 05 tin, (đạt tỷ lệ 95,2 % tăng 6,8% so với cùng kỳ). Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 16 vụ, 27 bị can. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 13 vụ, 20 bị can. Viện kiểm sát đã giải quyết (truy tố) 13 vụ, 20 bị can (đạt tỷ lệ 100%). Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 15 vụ, 22 bị cáo; Toà án đã xử lý, giải quyết (xét xử) 11 vụ, 15 bị cáo (đạt tỷ lệ 73,3%). Đang giải quyết 04 vụ, 07 bị cáo. Các loại án đều được xử lý, giải quyết (xét xử) đúng thời hạn. Phối hợp với Cơ quan điều tra và Toà án xác định 03 vụ án hình sự trọng điểm, phức tạp để phối hợp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị địa phương. Tuy vậy, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2023; tình hình tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp.

3. Công tác xét xử

Toà án nhân dân thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và UBND các phường, xã tập trung xử lý, giải quyết (xét xử) các vụ án bảo đảm chất lượng và thời hạn theo quy định. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, đã thụ lý, giải quyết 64/78 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 82% (tăng 13 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó đã thụ lý 14 vụ án hình sự, 21 bị cáo (bằng cùng kỳ năm 2023); đã giải quyết 11 vụ, 15 bị cáo; Còn lại 03 vụ, 06 bị cáo; thụ lý 69 vụ, việc hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại; đã giải quyết 57 vụ việc, đạt tỷ lệ 83% (tăng 18 vụ, việc so với cùng kỳ năm

² Phát hiện, xử lý 08 vụ - 08 đối tượng có hành vi buôn bán hàng hoá nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt; phát hiện xử lý 05 vụ/22 đối tượng có hành vi đánh bạc; Đấu tranh bắt giữ, khởi tố 03 vụ/ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

2023). Thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án đối với 29 vụ việc (26 vụ việc hôn nhân và gia đình, 03 vụ việc kinh doanh, thương mại), kết quả hòa giải thành 29/29 vụ việc (đạt tỷ lệ 100%).

Tuy vậy, tiến độ giải quyết một số vụ án mặc dù không quá hạn luật định nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu góp phần ổn định tình hình ở một số địa phương, nhất là đối với các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất.

4. Công tác thi hành án dân sự

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Kế hoạch công tác năm 2024 và tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương để thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết 75 việc/100 việc có điều kiện thi hành (*đạt tỷ lệ 75% số việc có điều kiện thi hành và đạt tỷ lệ 88% chỉ tiêu cấp trên giao*); số tiền đã thu được: 4.802.698.000 đồng/18.717.039.000 đồng có điều kiện thi hành (*đạt tỷ lệ 25,66% số tiền có điều kiện thi hành và đạt tỷ lệ 55% chỉ tiêu cấp trên giao*).

Tuy vậy, mặc dù đơn vị đã tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện nhưng số tiền đã thi hành được trong 6 tháng đầu năm đạt thấp (*25,66% số tiền có điều kiện thi hành*); số việc và số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang kỳ sau còn nhiều (*25 việc, với số tiền 13.914.341.000 đồng*); Một số vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng có số tiền phải thi hành lớn (19.161.160.000 đồng, chiếm 87,49% số tiền phải thi hành). Do vậy, gặp khó khăn, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND THỊ XÃ TRÊN MỘT SỐ LĨNH VỰC

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân³. Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng và các vụ việc phát sinh mới. Trong 6 tháng đầu năm thụ lý 53 vụ việc⁴, trong đó có 10 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã đã được giải quyết (gồm 09 kiến nghị, phản ánh, 01 tố cáo)⁵ và 43 vụ việc thuộc thẩm quyền UBND các phường, xã giải quyết. Tổ chức 01 cuộc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh phí và thu khác

³ UBND thị xã đã tiếp công dân 101 lượt với 165 người, trong đó tiếp định kỳ do Chủ tịch UBND thị xã và Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp 43 lượt với 96 lượt người, 03 đoàn đông người (23 người).;

⁴ UBND thị xã tiếp nhận 40 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý 35 đơn (tăng 6 đơn, 6 vụ việc so với cùng kỳ); trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã 10 vụ việc (giảm 6 vụ việc với cùng kỳ), đã giải quyết gồm 01 vụ việc tố cáo; 9 vụ việc kiến nghị, phản ánh; đã chuyển và hướng dẫn 9 vụ việc đến cơ quan khác; 16 vụ việc chuyển cấp phường, xã xem xét giải quyết;

⁵ Kết quả xử lý: Thanh tra thị xã chủ trì tham mưu giải quyết 03 vụ việc, hiện đã giải quyết xong 02 vụ việc kiến nghị phản ánh, 01 vụ việc tố cáo, đạt 100% kế hoạch; các phòng chuyên môn tham mưu, giải quyết xong 6/7 vụ việc kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 86%; UBND phường, xã đã giải quyết 41/43 đơn đạt tỷ lệ 95%;

tại một đơn vị trực thuộc UBND thị xã⁶; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, rà soát, luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, quy chế chi tiêu nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số công dân chưa đồng tình với quyết định hành chính về thu hồi đất, bồi thường GPMB để thực hiện các công trình, dự án hoặc không nắm rõ các quy định về đất đai nên đã phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư ở một số đơn vị, địa phương chất lượng chưa cao; một số vụ việc chưa được tập trung giải quyết được triệt để nên dẫn đến công dân vẫn còn khiếu nại, khiếu kiện nhiều lần đối với cùng một vụ việc.

2. Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính của thị xã có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 đề ra (*hoàn thành 32/48 nhiệm vụ, đạt 66,66% kế hoạch năm 2024*). Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với công tác cải cách hành chính năm 2023 và các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024. Thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân⁷; Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn⁸.

Tuy vậy, trách nhiệm người đứng đầu tại một số phòng, ban, đơn vị, phường xã trong chỉ đạo công tác CCHC vẫn còn chưa thực sự quyết liệt, quyết tâm chưa cao; công tác tuyên truyền về CCHC tại một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng.

3. Công tác quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường

Trật tự xây dựng, trật tự đô thị ngày càng được bảo đảm, nếp sống văn minh đô thị được đại đa số Nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

Tuy vậy, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường ở một số khu vực, địa điểm vẫn còn xảy ra, nhất là khu vực đường Phạm Khắc Hòe (Chợ cũ Nam Hồng) nhưng xử lý chưa dứt điểm; tình trạng dây điện, cáp viễn thông trên một số tuyến đường chưa được bó gọn như: Phan Đình Phùng, Quang Trung (phường Nam Hồng); Nguyễn Văn Giai (Bắc Hồng); Ngã tư giao đường 3/2, Nguyễn Đồng Chi,... gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

⁶ Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh phí và thu khác tại Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh năm 2022, 2023

⁷ UBND thị xã tiếp nhận trong kỳ 948 hồ sơ (*trong đó: trực tuyến 704 hồ sơ; trực tiếp, dịch vụ BCCI 75; kỳ trước chuyển sang 169 hồ sơ*). Kết quả giải quyết: Đã giải quyết 677 hồ sơ (trước hạn 507, đúng hạn 170 hồ sơ), quá hạn 0; đang giải quyết trong hạn 271 hồ sơ, quá hạn: 0

⁸ Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 97% dân số; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt trên 47% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia hoạt động kinh tế

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong 6 tháng cuối năm 2024, Ban Pháp chế HĐND thị xã kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND thị xã tập trung chỉ đạo, phối hợp giải quyết dứt điểm, thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến Kỳ họp cuối năm 2023 và Kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND thị xã. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án xây dựng trên địa bàn.

2. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các phường, xã có các giải pháp hiệu quả để tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài của một số công dân trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng đất đai còn lại theo Thông báo kết luận số 231-TB/ThU ngày 29/11/2022 và Thông báo kết luận số 271-TB/ThU ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy.

3. Đề nghị các cơ quan tư pháp tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Công an thị xã phối hợp với Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân để tham mưu UBND thị xã tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm thực hiện mô hình “*Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy*”.

4. Đề nghị Chi cục Thi hành án Dân sự tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan để tổ chức thi hành án số vụ việc và số tiền phải thi hành trong kỳ.

5. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo tập trung thực hiện các chỉ số về cải cách hành chính, khắc phục các hạn chế của năm 2023 để nâng cao thứ hạng xếp loại cải cách hành chính năm 2024.

6. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã, nhất là các kiến nghị qua giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 20) HĐND thị xã khóa VII, kính đề nghị đại biểu HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND, UBMTTQ thị xã;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: Ban PC; hồ sơ kỳ họp HĐND thị xã.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Bá Khang

